

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM  
ỦY BAN HỘI TỈNH KIÊN GIANG

Rạch Giá, ngày 14 tháng 5 năm 2020

\*\*\*

Số: 04 -CV/UBH

V/v hưởng ứng hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”  
chặng thứ hai năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố.**

Căn cứ Công văn số 60-CV/UBH, ngày 14/5/2020 của Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc hưởng ứng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chặng thứ hai năm 2020.

Nhằm tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020, Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh đề nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố tiếp tục hưởng ứng hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” chặng thứ hai năm 2020 với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác”, thời gian từ 15/5 đến 30/6/2020, nội dung theo Kế hoạch số 05-KH/UBH, ngày 29/4/2020 của Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh, trong đó quan tâm đẩy mạnh một số nội dung:

1. Chỉ đạo tất cả các tổ chức Hội triển khai “Hành trình theo dấu chân Bác” đến thăm, tìm hiểu các địa danh văn hóa lịch sử gắn với cuộc đời, hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức hoạt động dâng hương, dâng hoa viếng tại các khu di tích, tượng đài Bác Hồ. Tích cực lan tỏa các hình ảnh đẹp của hội viên, thanh niên tham gia “Hành trình theo dấu chân Bác” trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

2. Chỉ đạo các cơ sở Hội và vận động hội viên, thanh niên đồng loạt thay avatar, cover của hành trình trên các trang cá nhân và trang thông tin điện tử của đơn vị (bộ sản phẩm tuyên truyền và đường link kèm theo).

3. Tổ chức cho hội viên, thanh niên tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; viết các câu chuyện về Bác hoặc chia sẻ câu chuyện về Bác trên mạng xã hội; tổ chức Chương trình “Học Bác mỗi ngày” thông qua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác trong hội viên, thanh niên; chọn 01 việc cụ thể học và làm theo Bác mỗi ngày; lan tỏa, truyền cảm hứng đến những người xung quanh, chia sẻ câu chuyện “Học Bác mỗi ngày” của bản thân đến những người xung quanh, chia sẻ câu chuyện “Học Bác mỗi ngày” của bản thân lên mạng xã hội kèm theo hastag #Tôi yêu Tổ quốc tôi, #Học Bác mỗi ngày.

Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh yêu cầu Ủy ban Hội các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận

- Như kính gửi;
- Lưu: VPH.

TM. BAN THƯ KÝ ỦY BAN HỘI TỈNH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Đình Nhân